

Số: **5846** /BLĐTBXH-CNCC

Hà Nội, ngày **18** tháng 11 năm 2024

V/v cung cấp thông tin, dữ liệu thực
hiện Dự án xây dựng hệ thống CSDL
người có công với cách mạng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố: Điện Biên, Bình Định, Sơn La, Nam Định, Lạng Sơn, Lai Châu, Phú Yên, An Giang, Thái Nguyên, Ninh Thuận, Cà Mau, Đà Nẵng, Kon Tum, Hà Nội, Lâm Đồng, Bạc Liêu.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ngày 15/10/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phê duyệt việc triển khai Dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng”. Đây là cơ sở dữ liệu về người có công duy nhất được xây dựng tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước, đảm bảo kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các phần mềm quản lý người có công tại các địa phương. Mục tiêu chính của Cơ sở dữ liệu là trực tiếp phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, thống kê, báo cáo và thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến tại địa phương do cán bộ cấp xã, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp vận hành, triển khai.

Tuy nhiên, theo báo cáo của đơn vị triển khai Dự án, mặc dù Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu ban đầu nhưng đến nay, thông qua phối hợp rà soát với C06, Bộ Công an thì thông tin, dữ liệu về người có công còn rất hạn chế, chưa đảm bảo cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại Trung ương và địa phương.

Để có cơ sở vận hành điểm Cơ sở dữ liệu người có công tại 15 địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, cập nhật vào Phần mềm cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng các trường thông tin, dữ liệu còn thiếu như: Bảo hiểm y tế; trợ cấp ưu đãi giáo dục; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết, vật phẩm phụ và vật dụng khác... **trước ngày 25/11/2024** để thực hiện.

Đầu mối liên hệ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật: Ông Hoàng Minh Cường, số điện thoại: 0983790641.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban./

Scan hoặc truy cập đường dẫn để lấy tài liệu :



<https://me-qr.com/emlisD17>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Người có công;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố nêu trên;
- Lưu: VT, NCC.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Bá Hoan